

ข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมจอมพล วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำบลบางพลู อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรับทราบและถือปฏิบัติ

ประเด็น	ประเด็นย่อย/รายละเอียด	หมายเหตุ
๑. การบริหาร งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	<p>ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค การบริหารงบประมาณแบบเดินหน้า โดยดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้</p> <p>๑.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือ ปีก่อนหน้านั้น และงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงไว้แล้ว ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย</p> <p>๑.๒ แผนงาน/โครงการที่รัฐบาล คณะรัฐมนตรีมีมติหรืออนุมัติให้ความเห็นชอบก่อนยุบสภา (วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖) หากมีข้อขัดข้อง ปัญหาและอุปสรรค ขอให้รวบรวมปัญหาอุปสรรคในแต่ละกรณีเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง เป็นต้น</p> <p>๑.๓ การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หากอยู่ในอำนาจของส่วนราชการให้ดำเนินการตามกระบวนการ</p> <p>๑.๔ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กรณีที่ได้รับอนุมัติหรือไม่ติดเงื่อนไขใดๆ ให้ดำเนินการได้เลย ในส่วนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือรายการที่ต้องเข้าที่ประชุม กนจ. เนื่องจากรัฐบาลรักษาการ จึงยังไม่สามารถประชุม กนจ. ได้ต้องรอรัฐบาลใหม่ จึงแนะนำให้ดำเนินการตามกรอบแผนงานโครงการเดิม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกหน่วยงาน - ทุกจังหวัด

ประเด็น	ประเด็นย่อย/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>๑.๕ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาสและในภาพรวม</p>	
<p>๒. โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลในความรับผิดชอบของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ลงในระดับพื้นที่ (โครงการ ๔,๕๐๐ ล้านบาท)</p>	<p>โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลในความรับผิดชอบของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ลงในระดับพื้นที่ (โครงการ ๔,๕๐๐ ล้านบาท) แบ่งเป็น ๔ โครงการ ได้แก่</p> <p>๑) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน วงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนทั้งในเขตเมืองและชนบท ยกเว้นรายได้ และพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ และช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ</p> <p>๒) โครงการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนด้านที่พักอาศัยและที่ดินทำกิน ประจำปี ๒๕๕๗ วงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนด้านที่พักอาศัยและที่ดินทำกิน ด้วยการจัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกินใหม่ให้แก่ประชาชนที่บุกรุกหรืออยู่อาศัยทำกินในที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะที่เป็นพื้นที่ป่า พื้นที่ต้นน้ำ เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ขณะนี้อยู่ระหว่างให้จังหวัดสำรวจข้อมูลการบุกรุกที่ดินของรัฐ</p> <p>๓) โครงการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดชายแดนและพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับพัฒนา ศักยภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาระบบการบริหารจัดการ บุคลากร ระเบียบ/กฎหมาย และประชาชน ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ระหว่างจังหวัดชายแดนกับเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>๔) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ประเด็นย่อย/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>นโยบายรัฐบาล เตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านและเมืองชายแดน เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรไปยังพื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ ที่จะดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่าย สมประโยชน์ คุ่มค่า และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชน นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรงบประมาณ และกำหนดกรอบกิจกรรมในการดำเนินโครงการ</p> <p>ในการนี้ จึงขอเรียนให้ทุกจังหวัดทราบถึงวัตถุประสงค์และเนื้อหาของแต่ละโครงการ เพื่อเตรียมเสนอโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/หลักเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละโครงการ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป</p>	
<p>๓. พิธีเปิดศูนย์ราชการ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นอำเภอที่ ๘๗๘ ของประเทศไทย ชื่อเดิมคือ อำเภอวัดจันทร์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “อำเภอกัลยาณิวัฒนา” แทนชื่ออำเภอวัดจันทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์</p> <p>ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗</p> <p>เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ อปท. หน่วยงานในสังกัด มท. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามและดูแลความพร้อมด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน</p>	<p>- จังหวัด เชียงใหม่</p>

ประเด็น	ประเด็นย่อย/รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>๔. การดูแลติดตาม กำกับดูแลเรื่องการถวายฎีกา</p>	<p>สืบเนื่องจากสำนักพระราชเลขาธิการ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของราษฎร และพื้นที่ที่มีการถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้สามารถทราบถึงความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อจะได้กำหนดระบบการติดตาม ประสานงานแก้ไขปัญหาและกราบทูลเพื่อทรงทราบ</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p>
<p>๕. การดำเนินการ เกี่ยวกับการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ราชการ</p>	<p>ครส. ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในสังกัด ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกปิดล้อม บูรณปฏิสังขรณ์ที่ราชการดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษหรือฟ้องคดีอาญาภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่วันเกิดเหตุทุกครั้ง โดยให้ดำเนินการแยกเป็นการกระทำผิดแต่ละครั้งต่างกรรมต่างวาระ รวมทั้งให้ดำเนินการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว</p> <p>ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาทางสำนักกฎหมาย หรือที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>- ทุกหน่วยงาน</p>
<p>๖. แนวทางการปฏิบัติราชการในสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>๑. ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติราชการโดยยึดการรักษากฎหมาย สร้างความเข้าใจกับประชาชน และการดูแลสอดส่องในพื้นที่ ขอให้ยึดหลัก “นิติรัฐ”</p> <p>๒. เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลและผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยอาจมีข้อราชการสำคัญเร่งด่วน การประชุมผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล (Video Conference) การลงพื้นที่ ฯลฯ จึงขอให้จังหวัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พร้อมด้วย</p>	<p>- ทุกหน่วย - ทุกจังหวัด</p>